

**THÔNG BÁO****Về triển khai thực hiện Đồ án Tổng hợp trong Khoa Kiến trúc và Quy hoạch**

**Kính gửi: Bộ môn: Kiến trúc Dân dụng, LTLS kiến trúc, Kiến trúc Công nghệ, Quy hoạch vùng và đô thị, Kiến trúc cảnh quan, Hạ tầng kỹ thuật, Kiến trúc Môi trường, Kiến trúc Nội Thất**

Ban chủ nhiệm Khoa thông báo tới các Bộ môn để làm rõ các quy định về nội dung và yêu cầu thực hiện Đồ án Tổng hợp (trên cơ sở các Quy định khung Chương trình của nhà trường) như sau:

1. Đồ án Tổng hợp là đồ án môn học nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng thiết kế có sự tích hợp của các nội dung kiến thức chuyên ngành; Thực hành thiết kế để hiểu rõ toàn bộ quá trình sản phẩm của đồ án; Rèn luyện kỹ năng giải quyết các nội dung và vấn đề khác nhau thuộc chuyên ngành, đáp ứng được nhu cầu đa dạng của thực tiễn hành nghề.

2. Các Bộ môn chuyên ngành đều phải tham gia hướng dẫn đồ án.

3. Các Bộ môn khi ra đề đồ án lưu ý phải có yêu cầu:

Ngành Quy hoạch: Có yêu cầu thiết kế các nội dung tích hợp như Quy hoạch chức năng sử dụng đất + Tổ chức không gian + Thiết kế cảnh quan+ Hạ tầng kỹ thuật + Kỹ thuật môi trường hoặc các vấn đề xã hội, kỹ năng viết thuyết minh đồ án... Có thể giải quyết một số nội dung tích hợp hoặc toàn bộ.

Ngành Kiến trúc: Có yêu cầu thiết kế các nội dung tích hợp như Thiết kế Kiến trúc + Hạ tầng kỹ thuật + Môi trường + Kiến trúc cảnh quan hoặc các nội dung về Kết cấu, cấp thoát nước, cấp điện, sử dụng vật liệu...Có thể giải quyết một số nội dung tích hợp hoặc toàn bộ.

Quy mô đồ án phù hợp với thời lượng 3 tín chỉ nhưng phải có các yêu cầu tích hợp trên, đồng thời hướng tới các kỹ năng của việc lập các hồ sơ ở dạng kỹ thuật (không chỉ dừng ở ý tưởng, thiết kế sơ bộ), nhằm giúp sinh viên có thể nắm bắt được cả quá trình sản phẩm của đồ án, nâng cao kỹ năng hành nghề, sát với thực tế.

4. Các Bộ môn chuyên ngành chủ động quy định các tỷ trọng các vấn đề tích hợp phải giải quyết trong đồ án, có thể khác biệt trong từng đề đồ án. Trường hợp cần thiết có sự hỗ trợ về chuyên môn của giảng viên các Bộ môn khác trong quá trình hướng dẫn có thể chủ động đề nghị Bộ môn phối hợp hoặc thông qua Khoa để có sự điều phối.

5. Không có yêu cầu bắt buộc về sự kết nối Đồ án tổng hợp với Đồ án Tốt nghiệp. Với lớp KDE-F, đây là đồ án không yêu cầu hướng dẫn bằng ngoại ngữ (Sinh viên thể hiện đồ án bằng song ngữ).

**TM Khoa Kiến trúc và Quy hoạch**

TRƯỞNG KHOA



PGS.TS. Phạm Hùng Cường

